

Cuộc thi Rung chuông vàng của học sinh khối 3 trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2022 và 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 - 12/2022

Kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2022, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1989 - 22/12/2022; 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 - 12/2022, trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng, trong đó có các cuộc thi Rung chuông vàng dành cho các bạn học sinh khối 3, 4, 5.

Nhằm giúp cho học sinh lớp 3 có thêm nhiều hiểu biết lịch sử về Quân đội nhân dân Việt Nam và chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công cho cô giáo Tổng phụ trách kết hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp 3 phát động cho học sinh tìm hiểu và tổ chức thi Rung chuông vàng ở từng lớp theo chủ đề tháng. Qua đó lựa chọn được những gương mặt học sinh tiêu biểu tham gia cuộc thi Rung chuông vàng cấp trường.

Trong buổi tổ chức thi Rung chuông vàng cấp trường, các bạn học sinh khối 3 đã rất hào hứng, sôi nổi và tích cực tham gia vào hoạt động bổ ích này.

Sau đây là một số hình ảnh cuộc thi Rung chuông vàng khối 3:







Kết quả:

- Giải Nhất: bạn Lê Hà An, học sinh lớp 3A6.

- Giải Nhì: bạn Đặng Tú Vi, học sinh lớp 3A4

bạn Nguyễn Bảo Châu, học sinh lớp 3A5



Cuộc thi đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đồng thời góp phần giáo dục các em về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Các em đều tích cực cùng cô giáo chủ nhiệm tìm hiểu các kiến thức cần học tập theo chủ đề tháng một cách nhẹ nhàng, hứng thú và sáng tạo.

Việc tổ chức các buổi học ngoại khóa ngoài giờ lên lớp là hoạt động thường niên của nhà trường. Các hoạt động này nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến. Qua đó giáo dục cho học sinh rất nhiều kiến thức về “Lịch sử”, “Nghề Nghiệp”, “Quê hương - Đất nước - Chú Bộ đội - Bác Hồ” ...từ đó giúp học sinh có ý thức học tập, rèn luyện tích cực để trở thành con ngoan trò giỏi, phấn đấu rèn luyện noi gương anh bộ đội Cụ Hồ. Các hoạt động đó cũng nhằm giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, yêu mến và biết ơn các chú bộ đội, phát huy tính kỉ luật, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, giúp học sinh thêm yêu mến, gắn bó với trường học, với thầy, cô giáo và các bạn trong lớp, trong trường. Đây thực sự là những hoạt động ngoại khóa tăng cường kĩ năng sống đầy ý nghĩa và bổ ích đối với các bạn học sinh. Các hoạt động đó cũng chính là những món

quà ý nghĩa mà nhà trường và các thầy, cô mang lại nhiều niềm vui, phấn khởi cho các em và sẽ là một kỉ niệm đẹp trong kí ức của các bạn học sinh.